

**ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN
HUYỆN ỦY THỦ THỪA**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Thủ Thừa, ngày 10 tháng 6 năm 2019

*

Số/1653 - CV/HU

*V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống
bệnh tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện*

Kính gửi: - Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc,
- Các ban, ngành, Mặt trận - Đoàn huyện,

Tình hình dịch bệnh tả heo Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh, phạm vi rộng; từ tháng 2/2019 đến nay, cả nước dịch bệnh đã xảy ra tại 53 tỉnh, thành phố, riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long xảy ra 11/13 tỉnh, thành phố. Buộc phải tiêu hủy trên 2,2 triệu con heo mắc bệnh, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình chăn nuôi heo, gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi. Thủ Thừa là huyện cùng với tỉnh Long An có nguy cơ xảy ra dịch rất cao do là cửa ngõ nối Đông Nam Bộ với Đồng bằng Sông Cửu Long, lưu lượng phương tiện vận chuyển heo sống và sản phẩm từ heo qua địa bàn rất nhiều. Trước tình hình đó, để lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Công văn số 2295-CV/TU, ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; đồng thời với quyết tâm không để xảy ra hoặc hạn chế đến mức thấp nhất dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận - Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1- Xác định công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi là một trong những nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu trong giai đoạn này, phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ tính chất và tác hại nghiêm trọng do bệnh dịch tả heo Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống Nhân dân. Trong đó lưu ý tuyên truyền cho người dân hiểu rõ bệnh dịch tả heo Châu Phi không lây sang người để người dân không quay lưng với sản phẩm thịt heo theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong xã hội.

2- Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác dập dịch một cách hiệu quả khi có dịch xảy ra; có phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện heo, các sản phẩm từ heo dương tính với bệnh dịch tả heo Châu Phi và buộc phải tiêu hủy; rà soát định mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ, vận chuyển heo từ nơi khác qua địa bàn huyện, nhất là những nơi có dịch bệnh xảy ra.

3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có trách nhiệm tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về bệnh dịch tả heo Châu Phi; động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch khi xảy ra.

4- Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả heo Châu Phi tại địa bàn, đơn vị mình quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Công văn này và chỉ đạo của tỉnh.

Công văn này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ đảng và đảng viên, đoàn viên - hội viên và quần chúng Nhân dân.

Nơi nhận:

- UBND huyện,
- Như trên,
- Các Phó Chánh VPHU,
- NCTH VPHU,
- Lưu VT.

